

ด่วนที่สุด

ที่ พย ๐๐๒๓.๓/ว ๓๘๘๗



ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๕

เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพะเยา ด่วนที่สุด ที่ พย ๐๐๒๓.๓/ว ๓๐๗๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๑๓๖๒

ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดพะเยาได้แจ้งเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว และกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้” พร้อมทั้งได้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรร นั้น

ในการนี้ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และสามารถใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการตาม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุภาครัฐ ให้ได้ตัวผู้รับจ้างภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

๒. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่กระทบ ปริมาณงานสำหรับรายการที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้เร่งดำเนินการเสนอผู้มีอำนาจพิจารณา อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุภาครัฐ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูธนะ ชมภูมิ่ง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐-๕๔๔๔-๙๖๒๒ - ๒๔ ต่อ ๑๓

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๑๓๖๒



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง เร้งรัดการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรร
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๑๐๒๘
ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล) งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้
จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว และกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้” พร้อมทั้ง
ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ที่จะได้รับการจัดสรรหากพบข้อความผิดพลาดเคลื่อน หรือรายการงบประมาณที่จะได้รับซ้ำซ้อน
หรือหมดความจำเป็นแล้ว ให้รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการ
จัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และสามารถใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายการเงินอุดหนุนที่จะได้รับการจัดสรร
งบประมาณ หากพบข้อผิดพลาดเคลื่อนและมีความประสงค์จะให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแก้ไข
ก่อนดำเนินการออกไปจัดสรร รวมถึงรายการที่หมดความจำเป็นในการใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดให้ส่งคืนงบประมาณ
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดส่งให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

๒. เร้งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการตาม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุภาครัฐ ให้ได้ตัวผู้รับจ้างภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

/๓. แจ้งองค์กร ...

๓. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่กระทบ ปริมาณงานสำหรับรายการที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้เร่งดำเนินการเสนอผู้มีอำนาจพิจารณา อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างและจัดหาพัสดุภาครัฐ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ได้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายชจร ศรีชวโนทัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๓๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวณภัทร ชมเชย ๐๘ ๐๑๒๓ ๑๕๑๖

นายณัฐฐนนท์ ตี๋เต็ม ๐๘ ๒๖๙๔ ๔๔๕๑